



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ รพ๒ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ชุมชน โดยภายในกิจกรรมจะมีบริการวิชาการให้ความรู้ด้านวิชาการกับชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย กิจกรรมจิตอาสา และจัดงานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ	กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ



คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาและตัดสินใจปัญหาในการดำเนินงาน

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

**กิจกรรม พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาฟุตบอล**

นางกุลชไม	สีบพัก	ประธานกรรมการ
นายอัครเดช	มณีภาค	กรรมการ
นายชิตะชัย	มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
นายศุภกรโกสินทร์	เอี่ยมพลอยศรี	กรรมการ
นายณัฐพัชร	สายเสนา	กรรมการ
นางสาวยลรดี	ศรีภิญโญชัย	กรรมการ
นางสาวณัฐนันท์	ภูวัฒนา	กรรมการ
นางสาวสำราญ	เจริญสุขเข้า	กรรมการและเลขานุการ
นางศิริพร	เพียรสุขประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**กิจกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติ ณ ชุมชนเฟรนด์ชิพ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	ประธานกรรมการ
นายก้องสยาม	ลับไพรี	กรรมการ
นางสาวสุตาภัทร	ประดับแก้ว	กรรมการ
นางสาวนิภาพร	สิงห์รัตน์	กรรมการ
นายพีรดล	เพชรานนท์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุพัตรา	แสงยิ้ม	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวจินตรัตน์	งามประดิษฐ์	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑารัตน์	หอมโสม	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวอนันต์ฉิญา	พงศ์ประเสริฐ	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน



นายนันทะสิงห์	คำสร้อย	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายชาคริต	พจนา	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาววรุณีย์	พลดอน	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวเก็จมนิ	ป้อมสุวรรณ	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวศศิธร	สมบัวคู่	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายภาณุพัฒน์	เปลี่ยนสกุล	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

**กิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยง ณ ชุมชนเลิศอุบล ๔**

รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล	พหลภาคย์	กรรมการ
นายชวภัทร	สุวิริยะไพศาล	กรรมการ
นางสาวนันทน์ภัส	จิพลวัฒน์	กรรมการ
นายอำนาจ	ภัคดีโต	กรรมการ
นายธีรพล	สืบศรี	กรรมการ
นางสาวเพชรลดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	ชินบรรเทา	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นายสุรพงษ์	จันทร์ดี	กรรมการ
นางสาวสันฐิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
นายสันติธรรม	โชติประทุม	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐนิกา	นิลฉวี	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล	พุลมงคล	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นางสาวปวันรัตน์	วงษ์เสงี่ยม	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายวรวุฒิ	ศรีทองอ่อน	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายกชกร	สัพสาร	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายพัฒนพล	พรหมทอง	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายฐิติพันธ์	สืบประสิทธิ์	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
นายพุดมิพงศ์	เสนน้อย	นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

**กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยโยคะ ณ ชุมชนเสนานิคม ๒**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดีนะที	ประธานกรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ

